

# ด่วนที่สุด

ที่ นธ ๐๐๓๘.๓/ว ๕๕๑๐



ศาลากลางจังหวัดจันทนบุรีราชธาวิวาส  
ถนนศูนย์ราชการ นธ ๔๖๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กับครอบครัวและญาติของผู้ไปทำงานในอิสราเอล

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และนายอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดจันทนบุรีราชธาวิวาสได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่ากระทรวงการต่างประเทศ ได้มี  
แถลงการณ์เรียกร้องให้คนไทยในอิสราเอล เดินทางกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดอันเนื่องมาจากสถานการณ์  
ความรุนแรงในอิสราเอล - ก๊าซ ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ และ กองทัพอิสราเอลได้เพิ่มปฏิบัติการ  
ภาคพื้นดินในบริเวณฉนวนกาซา ซึ่งน่าจะส่งผลให้สถานการณ์สู้รบที่รุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นอันตรายต่อชีวิต  
และความปลอดภัยของชาวไทยในอิสราเอล รวมถึงมีความเป็นไปได้ว่า การสู้รบจะขยายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผล  
ต่อการเดินทางภายในประเทศ และกระทบต่อกระบวนการอพยพอย่างมีนัยสำคัญ และรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงมหาดไทย ได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรี ให้ใช้เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย เร่งดำเนินการ  
ประชาสัมพันธ์กับครอบครัวและญาติของผู้ไปทำงานในอิสราเอลขอให้ตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทย  
โดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิต โดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับพร้อมทั้งเร่ง  
ออกมาตรการเยียวยาหาทางลดภาระต่างๆ อย่างเต็มที่

ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน  
รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ข้าราชการทุกกระทรวง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา อาสาสมัคร และภาคี  
เครือข่าย ช่วยประชาสัมพันธ์ ชี้แจงต่อครอบครัวและญาติของผู้ไปทำงานในอิสราเอลด้วยตนเอง และทาง  
หอกระจายข่าว หรือช่องทางสื่อสารอื่นๆ ทุกรูปแบบ ขอให้ผู้ไปทำงานในอิสราเอลตัดสินใจเดินทางกลับ  
ยังประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิต โดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับ  
พร้อมทั้งเร่งออกมาตรการเยียวยาหาทางลดภาระต่างๆ ให้กับคนไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลอย่างเต็มที่  
โดยครอบครัวและญาติของผู้ไปทำงานในอิสราเอลสามารถใช้ช่องทางศูนย์ดำรงธรรม หมายเลขโทรศัพท์  
๑๕๖๗ เพื่อประสานงานให้กับญาติของตนเอง และผู้ไปทำงานในอิสราเอลสามารถแจ้งสถานทูตฯ หรือ  
เดินทางมายังศูนย์พักพิงได้ทันที ที่โรงแรม David InterContinental, Kaufmann Street ๑๒, Tel Aviv-  
Yafo, ๖๑๕๐๑ หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์พักพิง ๐๕๐-๔๔๓ ๘๐๔๔, ๐๕๓-๕๕๗-๔๑๑๕ หมายเลขโทรศัพท์  
สถานทูตฯ ๐๕๕-๒๗๑ ๒๒๐๑, ๐๕๓-๒๕๔ ๒๘๒๖, ๐๕๔-๖๓๖ ๘๑๕๐ เพื่อประสานงานในการกลับประเทศได้

๒. รายงานผลการดำเนินงานทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่า  
จะมีข้อยุติของเหตุการณ์ ทาง E-mail : dopanarathiwat.cha@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา นวลน้อย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทนบุรีราชธาวิวาส

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร./โทรสาร ๐ ๗๓๖๔ ๒๖๓๔